

Tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh nhậm chức nguyên thủ quốc gia "bình dị"

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Tư:, 30 Tháng 5 Năm 2012 12:51

“Làm nhậm chức đầu tiên không phải là làm nhậm chức gì thêm, hay thêm thêm”



□

Tổng thống Pháp François Hollande trên đài France 2 (AFP)

Trong buổi phát sóng trực tiếp hình đầu tiên trong cách Tổng thống, ông François Hollande vào hôm qua 29/05/2012, đã công bố những tính cách “bình dị” của mình so với những tiền nhiệm Nicolas Sarkozy.

Là khách mời của bản tin "20 giờ" của đài truyền hình Nhà nước France 2, tân tổng thống Pháp

Tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh mặt nguyên thủ quốc gia "bình dị"

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Tư:, 30 Tháng 5 Năm 2012 12:51

cũng nhân dịp này khẳng định thành công bước đầu của ông trong đời hoạt động ngoại giao, cũng như trên an ninh quốc gia và nền kinh tế xã hội sắp tới đây của nước Pháp.

Ngay từ lúc vẫn đang tranh cử, ông François Hollande đã luôn luôn nêu bật đức điểm của ông gọi là "bình thường (normal)" của nhiệm kỳ tổng thống mà ông sẽ theo theo thực hiện.

Một trong những biểu hiện của tính chất bình thường này đức ông nêu lên là ông sẽ đích thân đến đài truyền hình khi cần phát biểu với toàn dân, chứ không triệu tập các nhà báo đến Điện Elysée (tức Phủ Tổng thống) như điểu thường diễn ra trong 5 năm qua.

Chính vì vậy mà hôm qua, dù là Tổng thống, những ông Hollande vẫn kiên nhẫn ngồi chờ – như bất kỳ một khách mời nào khác – trong phòng đợi từ lúc chương trình bắt tin bắt đầu lúc 20 giờ, cho đến lúc ông đức phép vắng khoảng 20 phút sau đó.

Sau khi trả lời các câu hỏi trong vòng 20 phút, cũng như một người khác, ông liền chờ cho người đến chương trình tiếp tục bắt tin, trước khi rời sàn quay.

Đôi với những người khác, đức biệt là các chính khách thuộc cánh hữu UMP, những biểu hiện như trên chỉ mang tính chất hình thức "phù phiếm", như để lừa mặt thiên hạ chứ không có ý nghĩa thực tiễn.

Một số người khác nói rằng họ đã không nghe thấy đức kích thích vô ích của việc Tổng thống Pháp trong tuần qua, đã dùng xe lửa để đi đến thủ đô Bruxelles, thay vì dùng máy bay như người khác thường làm.

Vào hôm qua, trên đài truyền hình, ông François Hollande đã phớt lờ những lời phê phán đó. Theo ông, việc ông dùng tàu cao tốc Thalys để đến Bruxelles không có gì là "thấp kém", "tầm thường" không đáng với một lãnh đạo nhà nước như một số người phê phán, mà là một hành động bình thường: "Không phải là tôi muốn tiết kiệm, mà là muốn làm công việc gì cần thiết."

Tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh mặt nguyên thủ quốc gia "bình dân"

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Tư,, 30 Tháng 5 Năm 2012 12:51

Và ông nhận thêm : “Cũng như là hôm nay, tôi hiện diện ở đây trước mặt ông, tôi không muốn ông đến Điện Elysée. Tôi không đòi ông phải thực hiện mặt trước công trình được biết. Tôi đã trả lời các câu hỏi của ông ngay tại đây”.

Đến với Tổng thống Hollande, “làm mặt để người dân không phải là làm mặt cái gì thấp kém, hay tầm thường. Trái lại, làm như thể thực là tôn trọng người Pháp, và cho thấy là mình phải làm gương”.

Xin nhắc lại là số kiến tân Tổng thống Pháp dùng xe đạp đi Bruxelles vào tuần trước đã được biết bởi ông Henri Guaino, cựu cố vấn chính trị của ông Nicolas Sarkozy đánh giá là “không chuyên nghiệp lắm”.

Theo ông Guaino : “Mặt Tổng thống không thể nào có mặt cuộc sống bình thường, vì ông ấy không phải là mặt công dân như mặt công dân khác”.

Tổng thống như vậy, đứng thái bình dân của ông Hollande cũng như một loạt bất kỳ cánh hữu đến các hữu chí trích, cho rằng tân Tổng thống chỉ biết tô vẽ hình thức mà là phần nội dung.

Đến với ông Geoffroy Didier, thủ ký toàn quốc của đảng UMP cũng nhận, « François Hollande đã tìm cách thoải mái người Pháp... ưu tiên cho giao tiếp thay vì hành động ».